



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

21 ตุลาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์กรณี นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ทักท้วงเรื่องการซื้อวัคซีนจาก ม.ออกซ์ฟอร์ด แทนที่จะสนับสนุนวัคซีนของไทย ยืนยันว่าสนับสนุนทั้งของจุฬาฯ รพ.ศิริราช รวมถึงเอกชน เช่น ไบโอเนทเอเชีย ส่วนความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ของไทย สร.ยังคงเดินหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่ที่มีวัคซีนตัวใดสำเร็จ ไทยจะเป็นประเทศที่เข้าถึงได้เร็วเป็นประเทศแรกๆ ของโลก มีความปลอดภัย และมีเพียงพอต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 50

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, tnthailand

-ภก.อภิชาติ พจน์เลิศอรุณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุขและส่งเสริมการควบคุมโรค เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์กั๊กคอกที่มีส่วนผสมของโพรวิโดน ไอโอดีน 1,000 ชิ้น และสเปรย์พ่นคอที่มีส่วนผสมของโพรวิโดน ไอโอดีน 500 ชิ้น จาก บ.มุนดิฟาร์มา (ประเทศไทย) จก. เพื่อใช้ในสถานกักกันโรคของภาครัฐ ลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์และใช้ประโยชน์สำหรับผู้เข้ารับการรักษาถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ผจก.รายวัน, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday)

-ศบค. เผยสถานการณ์ในประเทศไทย 20 ต.ค. พบผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย มาจากชูดานใต้ 6 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย และโอมาน 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,700 ราย รักษาหายเพิ่ม 3 ราย รวมรักษาหาย 3,491 ราย เสียชีวิตคงที่ 59 ราย ยังรักษาในรพ. 150 ราย

ประเด็นผลกระทบ

1. การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, kapook, innnews, thebankokinsight, tnthailand)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์การเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนชุดแรกว่า เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ยืนยันมีมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่ ผู้เดินทางเข้ามาต้องผ่านการตรวจมาระดับหนึ่ง เมื่อเข้าประเทศไทยต้องกักตัวอีก 14 วัน คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทยอยแจ้งความจำนงเข้าประเทศเรื่อยๆ ทั้งนี้ คนที่จะเดินทางเข้ามาคงเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ขมขมของประเทศไทย ซึ่งไม่กระทบกับภาคส่วนอื่น และหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นจะทำให้ความมั่นใจมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, kapook)

-นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการ ททท. เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวจากจีน 41 คน เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกหลังไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภท STV เบื้องต้นจะอยู่ประเทศไทย 30 วัน แต่ต้องผ่านกักตัวก่อน 14 วัน จากนั้นวันที่ 26 ต.ค. นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ 2 จากกว่างโจว อีกประมาณ 100 คน จะมาลงที่สุวรรณภูมิเช่นกัน ส่วนเที่ยวบินอื่นเพิ่มเติมยังอยู่ในขั้นตอนสื่อสารว่าจะเข้ามาลงที่สนามบินหรือในพื้นที่ ASQ ยืนยันทุกรายหลังกักตัวครบกำหนดจริงจะท่องเที่ยวในประเทศได้และต้องมีแอปพลิเคชันติดตามตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ผู้จัดการ)

-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เผยว่า เชื่อมั่นในมาตรการ สร. ว่ามีความเข้มแข็ง สามารถคุมไวรัสได้ ไทยมีมาตรการที่ที่สุดติด 1 ใน 3 ของโลก อีกทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีขั้นตอนในการปฏิบัติโดยตรวจผู้เดินทางทีละคนได้ 700 คนต่อวัน ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเรือยachts เป็นกลุ่ม ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมเจ้าท่าพิจารณาดำเนินการ

2. ความคืบหน้าผู้สัมผัสเสี่ยงที่ จ.ตาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด

-นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผอ.รพ.แม่สอด จ.ตาก เผยถึงการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ 7 ราย ว่า ผู้ติดเชื้อรายที่ 2 ที่เป็นนักธุรกิจกลับจากเมียนมา ตรวจเชื้อยืนยัน 2 ครั้งผลเป็นลบ แพทย์จึงอนุญาตให้ออกจากรพ.ได้ ส่วนอีก 5 ราย ยังอยู่ในห้องความดันลบ อาการปกติ ไม่มีไข้

-นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก เป็นประธานประชุม กกค.โรคติดต่อ จ.ตาก เผยว่า สสจ.ตากได้ทำแผนตรวจเชื้อเชิงรุกภายใน 7 วัน เพื่อเร่งปูพรมตรวจให้มากที่สุดในกลุ่มที่ทะเบียนบ้านไม่ชัดเจน เช่น การข้ามแดนที่เป็นญาติพี่น้องกัน รวมทั้งพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนในเขตเทศบาลที่มีความเสี่ยงขณะนี้ตรวจแล้วเกือบ 5,000 ตัวอย่าง ผลเป็นลบทั้งหมด ผู้ป่วยยังคง 5 คน

3. ชาวกาญจนบุรีวิตกกรณีผู้ติดเชื้อที่เมียนมา

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, tnnthailand, thaipbs)

-มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ อ.พญาทอง อ.จะเข้ อ.จ.กอกะเร็ก ประเทศเมียนมา ซึ่งติดกับด่านพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความกังวล ด้าน นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ออกประกาศขยายเวลาการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

Fake News

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-นายเฉลิมเกียรติ ปัญญาสว่าง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก ยืนยัน อ.แม่สอด พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 5 ราย เท่านั้น อาศัยอยู่บริเวณชุมชนมะตึน๊ะและอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ขออย่าเผยแพร่ข่าวเท็จซึ่งจะทำให้เกิดการตื่นตระหนก และขอให้ห่างจาก รพ.แม่สอด และปชส.ตาก เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้อง

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, กรมประชาสัมพันธ์, ผจก., กรุงเทพธุรกิจ, tnnthailand, New18)

- บราซิล ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 15,383 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 5,250,727 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 271 ราย เสียชีวิตสะสม 154,176 ราย
- เมียนมา ผู้ติดเชื้อใหม่ 1,927 ราย ผู้ป่วยสะสม 36,025 ราย รักษาหายแล้ว 17,076 ราย และเสียชีวิต 880 ราย เพิ่มขึ้น 42 ราย
- อิตาลี นายกฯ จูเซปเป กอนเต ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อชะลอผู้ติดเชื้อ โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดถึง 11,705 ราย
- เบลเยียม ประกาศเคอร์ฟิว ปิดร้านอาหารและผับบาร์ทั่วประเทศเป็นเวลา 4 สัปดาห์
- สวีเดน ประกาศบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะในอาคารปิด และห้ามรวมกลุ่มมากกว่า 15 คน หลังมีผู้ป่วยเกิน 2,000 คนต่อวัน ตั้งแต่ 12 ต.ค. -17 ต.ค.
- อินโดนีเซีย เตรียมจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แก่ประชาชน 9.1 ล้านคน ช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2563 ด้านประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ระบุสถานการณ์จะทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 28 ต.ค. -1 พ.ย.นี้
- อาร์เจนตินา ผู้ติดเชื้อสะสม 1,002,662 ราย ผู้ติดเชื้อใหม่ 12,982 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 451 ราย เป็นประเทศที่ 5 ที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 1 ล้านราย
- อิหร่าน พบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 5,039 ราย เป็นสถิติสูงสุดนับจากที่มีการระบาดในประเทศ
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 40,327,145 ราย เสียชีวิตสะสม 1,118,869 ราย รักษาหายแล้ว 30,138,053 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐฯ 8,388,013 ราย อินเดีย 7,550,273 ราย บราซิล 5,235,344 ราย

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ kapook

-เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ต.ค.ของทุกปี สถาบันทันตกรรมจัดกิจกรรมให้ความรู้และบริการทำฟันฟรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งสุขภาพช่องปากที่ดีสำคัญกับทุกวัย โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ จะช่วยให้รู้สึกสบาย กินอาหารได้อร่อย ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจและคุณภาพชีวิต การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยแปรงสีฟันที่มีขนแปรงนุ่ม ด้ามจับถนัดมือ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ หากผู้สูงอายุไม่สามารถแปรงฟันได้ดี ผู้ดูแลต้องช่วยดูแล ส่วนผู้สูงอายุที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้แต่มีปัญหาเรื่องการควบคุมการเคลื่อนไหว อาจใช้แปรงสีฟันไฟฟ้า ร่วมกับการใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์

นอกจากนี้ สสส.ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และเครือข่ายทันตสาธารณสุขต่าง ๆ ได้ร่วมจัดโครงการรณรงค์ แปรงฟันป้องกันอนาคตลูก โดยจัดทำสื่อให้ความรู้เผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ สามารถติดตามได้ที่เพจฟันสวยฟ้าผ่า และจะจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม การแปรงฟันของผู้ปกครองให้แก่เด็กเล็ก ภายใต้ชื่อ "สุดดีสมเด็จย่า แปรงฟันป้องกันอนาคตลูก" โดยทันตบุคลากรทั่วประเทศ รวมถึงเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ส่งห่มถึงมือแม่ Chatbot 21 วันฟันดี ซึ่งเป็นระบบการตอบโต้อัตโนมัติเพื่อสนับสนุนให้ผู้ปกครองเด็กอายุก่อน 3 ขวบ ได้ร่วมสนุก และเรียนรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก

การเคลื่อนไหวทางการเมือง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs, thebangkokinsight, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน

-นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงอธิบดีทุกกรม เลขาฯ อย. อธิการบดี สปช. หัวหน้า สร. ผอ.สำนัก หัวหน้าหน่วยงานใน สป.สธ. นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เคลื่อนไหวทางการเมือง ส่วนการแสดงความเห็นผ่านสื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อออนไลน์ในฐานะข้าราชการ ควรกระทำอย่างระมัดระวัง เนื่องจากอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocuse, สยามรัฐ, มติชนสุดสัปดาห์, ข่าวสด, nationtv, มติชนออนไลน์, เดลินิวส์

-อนุกรรมการบริหารแพทยสภา ออกประกาศว่า มีความห่วงใยสวัสดิภาพประชาชนทุกฝ่าย ไม่ปรารถนาให้เกิดความรุนแรงทุกรูปแบบ จึงขอความร่วมมือหน่วยที่เกี่ยวข้องบูรณาการวางแผนการขนส่งผู้ป่วยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมี สพฉ. เป็นเจ้าภาพ เพื่อให้รพ.พยาบาลทุกคันติดต่อประสานกันได้ กรณีมีเหตุการณ์ต้องได้รับความช่วยเหลือจากทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ ขอให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญในการดูแลและคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ตามหลักสากล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ พร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละและอาสาช่วยเหลือประชาชน

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, ผจก.ออนไลน์, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, มติชนสุดสัปดาห์, มติชน, innnews, บางกอกบิซนิวส์
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า กทม.ห่วงใยผู้ที่มีาร่วมชุมชนและผู้เกี่ยวข้องซึ่งอาจเจ็บป่วยฉุกเฉิน จึงสั่งการให้ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย จัดหน่วยบริการทางการแพทย์บริเวณใกล้เคียงสถานที่ชุมนุม และประสานมูลนิธิร่วมกตัญญูและปอเต็กตึ๊ง เตรียมพร้อมหน่วยรถพยาบาลฉุกเฉิน หากเจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถรับบริการรักษาพยาบาลได้ทันที หรือหากเจ็บป่วยรุนแรง จะเร่งส่งต่อรพ.สังกัด กทม. หรือรพ.รัฐที่เป็นเครือข่ายทางการแพทย์ของ กทม.ต่อไป

ปฏิรูปบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์ สก๊อปพิเศษ

-ในการประชุมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดบริการใหม่ในระบบหลักประกันสุขภาพ กทม. นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานอนุกรรมการ สปสช. ระดับเขตพื้นที่ กทม. กล่าวว่า ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อออกแบบระบบบริการใน กทม. รูปแบบใหม่ ให้ผู้มีสิทธิบัตรทองใน กทม. เข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในทุกระดับ เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายบริการ ปรับปรุงระบบต่าง นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ด้าน นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2564 จะสนับสนุนการจัดบริการที่สอดคล้องกับนโยบายการรักษา ระยะห่างทางสังคมและลดความแออัดในหน่วยบริการ ตลอดจนกำหนดแนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่ซับซ้อน ส่วนในปี นี้ มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการเพิ่มเติมนำบริการปฐมภูมิหลายรายการ เช่น ผลักดันบริการร้านยาสุขภาพชุมชนทั้ง 3 โมเดล บริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยที่บ้าน บริการ telehealth/ telemedicine/ tele pharmacy บริการด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ บริการด้านกายภาพบำบัด และบริการตรวจแล็บนอกหน่วยปฏิบัติการ

ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Chiangmainews, thailandplus, Innnews

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย เผย ช่วงที่มีฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมขังบริเวณตลาด สร้างความสกปรก เสี่ยงปนเปื้อนในอาหารและอาจก่อให้เกิดโรคจากอาหารและน้ำได้ ผู้ประกอบการควรล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ลอกท่อระบายน้ำไม่ให้อุดตัน ทำความสะอาดบริเวณท้องน้ำ ท้องส้วม โดยเฉพาะจุดเสี่ยง ได้แก่ สายฉีดชำระ พื้นท้องส้วม ที่รองนั่งส้วมแบบนั่งราบ ที่ก้นน้ำ ก๊อกน้ำ และกลอนประตู ผู้ทำความสะอาดต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้ง สวมถุงมือยางและผ้ายางกันเปื้อน สวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น หลังปฏิบัติงานเสร็จต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทันที

โรคกระดูกหักจากกระดูกพรุน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์ (thailandplus, ไทยรัฐออนไลน์, Innnews, เนชั่นทีวี, แนวหน้า)

-น.ส.สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคกระดูกหักจากกระดูกพรุนเกิดได้ทุกช่วงวัย เด็กมักกระดูกหักจากเล่นซน ผู้ใหญ่มักเกิดจากอุบัติเหตุ ผู้สูงอายุมักเกิดกระดูกหักจากกระดูกพรุน

ด้าน นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า การรักษาผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้ป่วยและตำแหน่งการหักของกระดูก โดยมี 2 วิธี คือ การผ่าตัดใส่ข้อสะโพกเทียม และการผ่าตัดเพื่อยึดตรึงกระดูกไว้ภายใน การดูแล ต้องมีการประเมินและรักษาภาวะกระดูกพรุนอย่างต่อเนื่อง และดูแลหลังผ่าตัดด้วยการกายภาพบำบัด ส่วนการป้องกัน ออกกำลังกายเป็นประจำ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุน

ยื่นศาลปกครองเพิกถอนประกาศห้ามขายแอลกอฮอล์ออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชนออนไลน์

-นส.สุภักดิ์ ก่ออิฐ ตัวแทนแอดมินเพจประชาชนเบียร์ ผู้บริโภคและผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทีมทนายอาสา ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้เดือนธ.ค.นี้ ซึ่งจะส่งผลให้การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนเพจ เว็บไซต์ อีเมล และโทรศัพท์ อาจเข้าข่ายทั้งหมด โดยศาลได้รับเรื่อง แต่จะต้องตรวจสอบว่าผู้ที่ยื่นคำร้องเป็นผู้ได้รับความเสียหาย ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน

ข่าวปลอม ห้ามจำหน่ายขนมที่มีส่วนผสมไขมันทรานส์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ JS100

-ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เรื่อง สธ.ห้ามจำหน่ายขนมที่มีส่วนผสมไขมันทรานส์ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ อย. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ จากการสุ่มตรวจในท้องตลาดยังไม่พบมีผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณไขมันทรานส์เกินที่มาตรฐานกำหนด

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



http://pr.moph.go.th



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

